



สาร

อธิบดีกรมการพัฒนารัฐบาล
เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนารัฐบาล
วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔



.....

ในโอกาสที่กรมการพัฒนารัฐบาลก้าวอย่างอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ ๖๐ ผมขออัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ซึ่งชี้ให้เห็นว่า พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะมุ่งมั่นทรงงานเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่า ในฐานะข้าราชการกรมการพัฒนารัฐบาลที่รับใช้งานได้เบื้องพระยุคลบาทในการสนองงานตามพระปฐมบรมราชโองการ จึงต้องขยัน อดทน และทำตนให้เป็นที่รักของคนในชุมชนด้วยการพบปะ เยี่ยมเยียน สนับสนุน ให้การช่วยเหลือและติดตามงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น พัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอำเภอจึงต้องทำตนเป็นต้นแบบของพัฒนากร ด้วยการหมั่นศึกษาหาความรู้ ให้ทันสมัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

กรมการพัฒนารัฐบาลได้ขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการที่โดดเด่น ได้แก่ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาหมู่บ้าน “คนรักข้าว” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน “โครงการพัชรสุธาคชาอนุรักษ์” การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนารัฐบาล” การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ขอให้ข้าราชการกรมการพัฒนารัฐบาลปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทุ่มเท เสียสละ อดทน และจริงจังทำงานเพื่อประชาชนให้มีความอยู่ดีมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงช่วยกันทำให้เกิดผลงานที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ในฐานะอธิบดีกรมการพัฒนารัฐบาลคนที่ ๓๐ ขอส่งกำลังใจให้กับข้าราชการกรมการพัฒนารัฐบาล พนักงาน ลูกจ้าง ภาคี เครือข่าย ผู้นำองค์กรทุกท่านที่ได้เสียสละทุ่มเท เพื่อปฏิบัติภารกิจงานพัฒนารัฐบาลให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ และพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาล
ประทานพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง
ใช้สติปัญญา ความรอบคอบ ความเมตตา และคุณธรรมในการทำงานกับประชาชนและให้ประชาชน
ไว้วางใจ มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป



(นายสมคิด จันทมฤก)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔